

Tâm tình của một người cha về ĐGH: Ngài đã ôm lấy mọi kẻ bất hạnh xấu số.



(Nguồn CNA / EWTN News) "Đó là một phước lành sâu sắc! Trong khoảng khắc đó, ĐGH đã ôm lấy tất cả những người nghèo khó!" là tâm tình tri ân của Tiến sĩ Paul Gondreau, cha của một em bé xấu số. "Nghĩa cử của Ngài không chỉ dành cho tôi và vợ tôi," ông nói thêm, "nhưng là dành cho tất cả các phụ huynh của các con em có nhu cầu đặc biệt và cho tất cả những người thân thuộc." Ông đặt câu hỏi "Ai có thể đã nghĩ rằng một đứa bé tật nguyền về thể chất mà lại có thể đánh động thế giới một cách sâu sắc như thế?" Thật vậy, ai đã có dịp xem đoạn video lúc Đức Giáo Hoàng ôm hôn đứa bé trai 9 tuổi bị bại liệt tại quảng trường Thánh Phêrô sau lễ Phục Sinh mà không bồi hồi xúc động?

Ngài thấy người ta nâng lên cho ngài một trẻ trai bại liệt, đôi mắt bàng hoàng, hai tay bơi chải như thể tìm kiếm một cái phao. ĐGH ôm lấy em, hôn vào má nó, áp thân nó vào ngực mình, nâng niu nó thật lâu, lâu hơn bình thường, rất lâu. Mắt đứa bé rưng rưng, nụ cười hờn hờ, nó cũng ghi chặt lấy Ngài, thật chặt, làm sột sếch chiếc mũ đội và đôi kính mắt. Truyền thông trên khắp thế giới đã phát đủ mọi góc cạnh những hình ảnh của giây phút kỳ diệu đó. Tám hình nào cũng đẹp.

Bé trai tên là Dominic, con của tiến sĩ Gondreau, giáo sư thần học tại Providence College ở Rome. Tiến sĩ Gondreau là người ở Rhode Island, ông làm thỉnh giảng (hợp đồng một định kỳ nhất định) ở đây và cùng với vợ, bà Christina, và gia đình sống tại Rome. Cùng với Dominic, gia đình Gondreaus còn có bốn người con khác: cô gái lớn Alena Maria 16 tuổi, trai trưởng Lucas 12 tuổi, và cặp út 5 tuổi song sinh, Maria và Junia.

Tuy nhiên biến cố kỳ diệu đó "suýt nữa đã không xảy ra", tiến sĩ Gondreau kể lại. Họ đến quá trễ và không tìm được chỗ ngồi tốt, tuy nhiên lính phòng vệ Thụy Sĩ đã đưa Dominic và bà mẹ tới một khu đặc biệt dành cho người khuyết tật. Tại đây, một nhân viên trật tự tên là Augustino bỗng nảy ra một ý nghĩ trong đầu là Dominic nên được gặp Đức Thánh Cha khi đoàn xe của ngài đi qua đây. Khi Đức Thánh Cha đến gần, Augustino nói với bà Christina hãy sẵn sàng đưa Dominic ra khỏi ghế và bế em lên. Bà mẹ đã làm như vậy, nhưng Đức Giáo Hoàng, vì "rõ ràng đang hân hoan với một đám đông lớn," đã nhìn về hướng khác và đi qua mất.

"Ông trật tự có vẻ muốn xin lỗi vợ tôi," ông Gondreau nói, "nhưng vợ tôi thì nghĩ rằng thật là tuyệt vời khi được gần gũi với Đức Giáo Hoàng như thế, như vậy là đủ rồi." Nhưng xe của Đức Thánh Cha đã quay vòng lại khu vực đó lần thứ hai, Augustino lập tức qui tụ các nhân viên trật tự khác lại và tìm cách ra hiệu cho người tài xế của ĐGH dừng lại. "Họ nâng em lên cho Đức Giáo Hoàng và chúng ta đều biết việc gì đã xảy ra sau đó," ông Gondreau nói.

Ở xa, các thành phần gia đình Gondreau vẫn không hay biết gì cho đến khi đưa con trai lớn theo dõi màn ảnh video và báo động cho mọi người. Ông Gondreau kể tiếp: "Lập tức nước mắt của tôi trào ra, và đưa con trai Lucas của tôi cũng vậy." "Tôi sẽ luôn luôn trân trọng cái giây phút tuyệt vời khi đưa con trai Lucas của tôi kêu lên, 'Xem Dominic kia!'"

Bình luận về sự xúc động của thế giới trước việc Đức Giáo Hoàng 'bế và ru' đứa con trai của mình, ông Gondreau gọi đó là một sự việc "sâu sắc". "Là một dấu hiệu mâu thuẫn bởi vì đây là một thế gian đang từ chối Chúa Kitô mà lại bị đánh động bởi hình ảnh của một đứa bé không có nghĩa lý gì nếu nhìn qua một lăng kính khác ngoài Chúa Kitô."

Bởi vì những người tàn tật "đang chia sẻ thập giá của Chúa Kitô cách mật thiết hơn" hơn so với bất cứ ai khác, họ cũng "làm chứng tình yêu của Chúa sâu sắc hơn và là những công cụ mạnh mẽ hơn của lòng thương xót của Chúa Kitô". "Đây là việc Thiên Chúa làm... Ngài chọn những người yếu đuối và dễ bị tổn thương để đánh động và làm thẹn thùng những kẻ mạnh mẽ và khôn ngoan. Ngài đã làm điều này nhiều lần trong lịch sử cứu độ."

Ông Gondreau cho biết em Dominic đã sinh thiếu tháng (3 tháng rưỡi) nhưng khỏe mạnh. Tuy nhiên, em bị nhiễm trùng sau đó và cơ thể của em phải dành tất cả các nguồn lực để chiến đấu với bệnh tật. "Do đó gây ra chứng bại não." Năm nay chín tuổi, cậu bé có "nhận thức hoàn toàn bình thường" nhưng bị hạn chế nghiêm trọng về thể chất. Trong một nền văn hóa mà "phẩm giá con người bị giảm vào năng suất", và một thế giới mà "phá thai là rất phổ biến," ông Gondreau cho biết cuộc sống của đứa con trai mình "như không có ý nghĩa gì."

Tuy nhiên, khi nhìn qua đôi mắt của Chúa Kitô, thì rõ ràng mục đích của đứa con trai là yêu thương và dạy người khác làm thế nào để yêu thương. Em Dominic là một món quà cho tất cả chúng ta. Một phụ nữ đã nói với bà mẹ của em Dominic sau khi em được ĐGH ôm hôn rằng "Bà có biết rằng đứa con trai của bà đang chỉ cho những người khác biết làm thế nào để yêu thương không?"

Source: vietcatholic.net



Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam
&
Cộng Đoàn Truyền Giáo
Các Thánh Tử Đạo VN



CHA XỨ:
LM Phêrô Trần Văn Hạnh, OMI

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ:
Cô Lê Hương, Secretary
Anh Phạm Tiến, Maintenance

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ Ba – Thứ Sáu
9:00am-5:00pm

**Buổi chiều Thứ Tư và Thứ Năm –
cha đi thăm các gia đình

1393 Cannon St. East,
Hamilton, ON, L8H 1W2
Phone: (905) 544-7011
Email: ourladyvn@gmail.com

BAN THAM VẤN

Giáo Xứ ĐMVN
Anh Phạm Đạo
Anh Nguyễn Tâm
Anh Phạm Văn Tiến
Anh Nguyễn Châu
Chị Phan Ngọc
Anh Lê Chiến
Anh Nguyễn Long
Cộng Đoàn Truyền Giáo CTTĐVN
Ông Hoàng Gia Thái
Anh Nguyễn Khắc Dưỡng
Anh Đỗ Hùng Thái Sơn
Chị Nguyễn Thu Trinh

Ý LỄ TRONG TUẦN THÁNH April 16-17, 2013



Thứ Ba 6:30pm	Không có lễ, cha xứ làm việc ở Kitchener	
Thứ Tư 6:30pm	LH Maria Phạm Thị Yêu	Kim -Greg

Ý LỄ TRONG TUẦN THÁNH Next Weekend



Chúa Nhật 11:00am	Cầu cho giáo dân Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam
Chúa Nhật 3:00pm	Cầu cho giáo dân Cộng Đoàn Truyền Giáo Các Thánh Tử Đạo VN

LỜI CẢM ƠN

Cha xin CTTĐVN thông cảm tuần qua đã sơ sót trong việc cảm ơn.

Con xin cảm ơn Cha Anton Nguyễn Văn Dũng đã bỏ thời giờ đến giúp cộng đoàn CTTĐVN trong Tuần Thánh. Cũng xin cảm ơn ông bà cố Phụng và gia đình anh chị Trinh Hùng đã chăm sóc và lo lắng cho Cha Dũng trong Tuần Thánh.

Thay mặt cho giáo xứ, xin chân thành cảm ơn Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Lượng và Cha Giuse Vũ Viện tuy đang trong thời gian học vất vả, đã bớt thời giờ, không quản ngại đường xá xa xôi, đến giải tội, cử hành phục vụ, chia sẻ Tin Mừng, và nhất là cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Xin Cảm ơn ca đoàn đã dày công tập luyện, giúp mọi người tham dự phụng vụ sốt sắng, trang nghiêm. Xin cảm ơn ban Phụng Vụ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo trong mọi nghi thức phụng vụ. Sau cùng, xin cảm ơn tất cả Ông Bà Anh Chị Em đã tích cực cùng nhau đón mừng Chúa Phục Sinh qua bí tích hòa giải và tham dự các nghi thức phụng vụ sốt sắng. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh đem lại niềm vui phục sinh thực sự trên hai Cha và mọi người để chúng ta cùng nhau xây dựng giáo xứ và Giáo hội Chúa nơi trần gian này.

Cha Xứ Phêrô Trần Văn Hạnh

GIÁO LÝ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

Cha xứ sẽ tiếp tục dạy giáo lý cho người lớn vào ngày thứ Ba: 23/04/2013 lúc 7:00pm.

HỌP PHỤ HUYNH Ở GIÁO PHẬN

Tất cả con em của chúng ta. Tìm hiểu tác vụ của Giáo hội đối với những người á nam á nữ - Giáo Phận Hamilton mời gọi các bậc cha mẹ và người lớn tuổi tham dự buổi hội thảo để tìm hiểu quan điểm của Giáo hội về hiện tượng đồng tính luyến ái, đâu là những huyền thoại và Giáo hội có những chăm sóc mục vụ cho thanh niên nam nữ đồng tính như thế nào. Thuyết trình viên: Fr. Con O'Mahony (Linh mục đặc trách Giáo dục), Teresa Hartnett (Giám đốc, Bộ Gia đình), Marianna Worth (Tuyên úy, Hội Đồng Giáo Dục Công Giáo Waterloo), Christina Walton (Cố vấn Hôn nhân và gia đình). Địa điểm và thời gian để lựa chọn:

1. Thứ Bảy, ngày 11, tháng 5 từ 9:30 - 11:30; Giáo xứ St. Michael, Waterloo
 2. Thứ Tư, ngày 22, tháng 5 từ 7:00-9:00; Giáo xứ St. Mary, Mount Forest
 3. Thứ Năm, ngày 23, tháng 5 từ 7:00 - 9:00 pm; The Nicholas Mancini Center (44 Hunt St, Hamilton)
- Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Teresa Hartnett số 905-528-7988 ext. 2250.

DÂNG HOA

Chúng tôi sẽ tiếp tục tập cho các cháu vào những **Thứ Bảy 5:00pm-7:00pm** và **sau thánh lễ Chúa Nhật** cho các cháu đã ghi danh.

Sẽ có đồ ăn nhẹ cho các em trước khi tập. Trường hợp không đưa đón các em được chúng tôi sẽ phụ trách. Nếu phụ huynh có thắc mắc, xin gọi cô Đào qua số điện thoại 905 921-4473.

Cộng Đoàn Truyền Giáo CTTĐVN

Để chuẩn bị cho việc dâng hoa tôn kính Đức Mẹ trong tháng 5 sắp tới. Cộng đoàn CTTĐVN kêu gọi những gia đình có các con em từ 8 tuổi trở lên muốn tham gia trong đội dâng hoa, xin quý vị phụ huynh ở lại sau Thánh lễ Chúa Nhật này gặp cô Linh để ghi danh cho các em. Nguyễn xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn ơn lành và sự an lành hậu cho những hy sinh đó.

CẦN GIÁO LÝ VIÊN

Chúng tôi rất cần các bạn thanh niên từ 15 tuổi trở lên giúp dạy lớp giáo lý. Không cần có kinh nghiệm, Cha Xứ sẽ hướng dẫn và cung cấp sách dạy. Giáo Xứ ĐMVN đã có 4 Giáo Lý Viên. Cộng Đoàn Truyền Giáo CTTĐVN đã có 10 Giáo Lý Viên. Xin các phụ huynh khuyến khích các em tham gia.

HỢP MỘT LÒNG: TIN GIÁO PHẬN

Ông FRANK VALERIOTE, Hạ Nghị Viên thành phố Guelph, đưa ra một bản tuyên bố tại Hạ Viện vào ngày Thứ Ba 19, tháng 3, về việc công nhận cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trong đó, Ông nói: "Cùng với các tín hữu Công giáo La Mã trên khắp đất nước và các thành viên tại nơi này, Tôi xin chúc mừng Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong ơn gọi mới của Ngài và tôi xin cầu nguyện cho triều đại Giáo Hoàng của Ngài ." Toàn bộ bản tuyên bố của ông được ghi lại trong Biên Bản Hạ Viện, Báo cáo # 224.

Trường Nữ Tử Đức Bà (The Sisters of Notre Dame) đang tài trợ cho chương trình "**Hội Thảo Chăm Dứt Buồn Bán Người**" được tổ chức tại Snake Road (Tu viện Đức Bà) vào ngày 27 tháng Tư, từ 09:00 sáng đến 3:00 chiều. Buổi hội thảo này nhằm thực hiện một phần lời hứa của các Nữ Tu trong việc giáo dục và nâng cao nhận thức của công chúng về tội phạm này. Đề tài chính của mỗi năm được thay đổi tùy theo những gì đang xảy ra ở Ontario. Xin mời tất cả mọi người đến tham dự.

NGƯỜI ĐAU ỐM

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho những người đau ốm có tên dưới đây được sớm bình phục:

Anh Liêm Ông Nguyễn Văn Quang
Ông Nguyễn Văn Nghĩa Chị Nguyễn Thị Thanh Loan
Cháu Trịnh Đức Huy

Những người bệnh nhân đau ốm trong gia đình muốn đón nhận Minh Thánh Chúa, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ. Cha sẽ đưa tới nhà hoặc bệnh viện.

ĐỌC KINH GIA ĐÌNH

HAMILTON 7:00pm
20/04/2013 G.Đ Trịnh Văn Trương
83 Magill Street 905 963-1343

CẦN THẦY CÔ DẠY LỚP TIẾNG VIỆT

Chúng ta chuẩn bị dạy lớp tiếng Việt cho các em thiếu nhi lên cần các anh chị trong giáo xứ giúp dạy các em. Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ qua điện thoại hoặc email.

VỆ SINH NHÀ THỜ -SPRING CLEANING

Nếu quý vị có thời gian, xin tới giúp vệ sinh nhà thờ của chúng ta vào ngày Thứ Bảy 20/04/2013 lúc 10:00 am sáng.

GIỜ LÀM VIỆC CỦA CHA XỨ TẠI CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

Như thường lệ, cha chánh xứ sẽ ở lại cộng đoàn CTTĐVN làm việc vào thứ hai, thứ ba và thứ tư sau Chúa Nhật đầu tháng. Nhưng vì tuần này cha bận việc, nên ngày ở lại cộng đoàn sẽ được dời vào:

ngày 15, 16 và 17 tháng tư.

Nếu quý vị nào có nhu cầu cần gặp cha xứ, xin ghi cuộc hẹn vào cuốn sổ đặt tại cuối nhà thờ. Xin chân thành cảm ơn.

MỘT PHÚT SUY NIỆM

Quý vị có bài vở muốn đóng góp cho mục này, xin liên lạc đến văn phòng giáo xứ qua thư từ hay email.

PHONG BÌ

Xin quý vị tiếp tục dùng phong bì khi đóng góp trong thánh lễ. Gia đình nào chưa có phong bì, xin liên lạc văn phòng giáo xứ.

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ

Xin quý vị gửi email vào địa chỉ ourladyvn@gmail.com.

ĐÓNG GÓP GẦN ĐÂY

Chúng ta đã đóng góp và gửi cho giáo phận tất cả là: \$8,164.00 cho Mùa Chay.

Ngày 07/04/2013
Giáo Xứ ĐMVN
Tiền ngoài phong bì \$ 257.00
Tiền trong phong bì \$ 958.00
— \$ 1,215.00

Ủng hộ âm thanh \$500.00

Ngày 07/04/2013
Cộng Đoàn Truyền Giáo CTTĐVN
Tiền ngoài phong bì \$ 304.50
Tiền trong phong bì \$ 330.00
\$ 634.50

TRUYỀN CHỨC

Vào ngày thứ ba, 7/05/2013, Giáo Phận Hamilton sẽ tổ chức thụ phong Đức Cha Daniel Joseph Miehlm làm giám mục phụ tá của chúng ta. Tất cả đều được mời tham dự lễ phong chức tại Nhà thờ Chúa Kitô Vua, 714 King Street West, Hamilton lúc 2:00 pm. Khách được mời sẽ được ngồi trong chỗ chính của nhà thờ, nếu số người tham gia quá đông thì sẽ xếp chỗ ngồi trong auditorium của Nhà thờ và được trực tiếp theo dõi cho truyền hình. Đối với những người ngồi trong giảng đường, Đức Giám mục Miehlm sẽ ban phước lành và Thừa Tác Viên Thánh Thể sẽ phân phối Minh Thánh Chúa.

Ngoài ra, Đức Giám mục Miehlm sẽ làm Thánh Lễ Tạ Ơn tại Nhà thờ vào ngày chủ nhật 12 tháng 5, 2013 lúc 11:00 am Tất cả đều được mời tham dự.

TIỆC GÂY QUỸ YẾM TRỢ TRUYỀN GIÁO

Tiệc gây quỹ do liên cộng đoàn công giáo Việt Nam, tổng giáo phận Toronto tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 11/05/2013 ở Scarborough. Giá vé \$50.00. Xin liên lạc văn phòng giáo xứ để mua vé.

NHÓM TRUYỀN TIN

Bữa ăn gây quỹ—Chúa Nhật 21/04/2013. Xin quý vị ở lại sau thánh lễ để cùng chung vui.

HỘI PHỤ NỮ CÔNG GIÁO

Trong tháng 5, chúng ta sẽ bắt đầu họp cho Hội Phụ Nữ Công Giáo. Tại sao gia nhập??? Vì chúng ta tin rằng:

- ◆ Sống một cuộc sống đức tin
- ◆ Làm gương tốt trong gia đình và cơ sở làm việc
- ◆ Tin rằng phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong giáo hội và xã hội
- ◆ Duy trì nhân phẩm của tất cả mọi người
- ◆ Hiểu được tầm quan trọng của tự do tôn giáo, công bằng xã hội, và hòa bình

BAN TÀI CHÁNH

Giáo Xứ ĐMVN
Anh Phêrô Trần Văn Tài
Chị Teresa Vũ Thị Kiều Hạnh
Chị Tần Phương

Cộng Đoàn Truyền Giáo CTTĐVN
Chị Maria Đào Vũ Diệp Linh
Anh AnPhongxo Nguyễn Xuân Lợi



Live in such a way that those who know you but don't know God will come to know God because they know you!